



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๑๓

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอธิการบดี ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับภาครัฐ ๙ องค์กร มหาวิทยาลัย ๑๒ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม ๑๔ องค์กร รวม ๓๕ องค์กร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ไปแล้วนั้น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดหาหรือแนวทางการร่วมดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารร่วมกับผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้พานักวิจัยตัวแทนของมหาวิทยาลัยจำนวน ๖ ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านนวัตกรรมอาหารและความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการเสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประกาศพื้นที่เป็น Super Cluster เมืองนวัตกรรมอาหาร และเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนด Focus Area ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น Organic Hub for Food Innopolis
๒. มอบหมายทีมทำงาน (โดยมีสถาบันป๋มเพาะวิสาหกิจเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ Supply Site กำหนดโฟกัสความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานเพื่อนำส่งให้ สวทน. พิจารณาประกาศเป็นพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร

๓. มอบหมายให้สถาบันป๋มเพาะวิสาหกิจตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ MUJ Organic Hub for Food Innopolis โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) เป็น ประธานและมีคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย), รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม), รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ), กองแผนงาน, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ และคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีสถาบันป๋มเพาะวิสาหกิจ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาจัดกระบวนการในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างมีระบบ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านการบริหารจัดการและบูรณาการทั้งด้านงาน เงิน คน การบริหารทรัพย์สิน สิทธิทางปัญญา

๒. เรื่องดังกล่าวเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตอย่างไร จะสร้างผลผลิตอย่างไรให้ตอบโจทย์เรื่องนวัตกรรม โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย


๓. ทุกหน่วยงานต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้ทุกคณะ สำนัก วิทยาลัย นำเรื่องดังกล่าวเสนอในคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อทราบและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางปราณี พันธุ์อุทัย)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ